



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา
สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ระดับตำแหน่ง ปฏิบัติการ จำนวน ๔ อัตรา ลงวันที่ ๑๖
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยได้ดำเนินการสอบข้อเขียน เสร็จสิ้นแล้วนั้น

บัดนี้ มีผู้ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ
จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันอาทิตย์ที่
๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงกำหนดให้ผู้มีสิทธิ์ตามประกาศนี้ ปฏิบัติตนในการเข้าสอบ
สัมภาษณ์ดังต่อไปนี้

ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ

๑. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ตามประเพณีนิยม เหมาะสมกับลักษณะของการเข้ารับการสอบ
สัมภาษณ์ และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
๒. เข้าสอบสัมภาษณ์ตามลำดับรายชื่อที่คณะกรรมการกำหนด
๓. ประพฤติตนให้พร้อมระหว่างเวลาสอบสัมภาษณ์
๔. ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด

ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรายใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบสัมภาษณ์ หรือมีการกระทำ อันทุจริต
หรือพยายามกระทำการทุจริต จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบและคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ จะพิจารณา
สั่งงดการให้คะแนนผู้นั้นทันที

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ ท้าวเงิน)
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
อธิการบดี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายปฏิบัติการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค.) ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
(๑๐๐ คะแนน)
สถานที่สอบ ณ ห้องประชุมน้ำผึ้ง (ชั้น ๒) อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด งานคลัง สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ อัตรา
-ไม่มีผู้ผ่านการสอบแข่งขันฯ -

ตำแหน่ง สถาปนิก สังกัด กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ อัตรา
-ไม่มีผู้ผ่านการสอบแข่งขันฯ -

ตำแหน่ง นิติกร สังกัด สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ อัตรา

ที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	ห้องสอบ	หมายเหตุ
๑	๖๒๐๓๐๒๐๑๗	นายชัชวาล ระคะเจริญ	ห้องประชุมน้ำผึ้ง	
๒	๖๒๐๓๐๒๐๒๐	นางสาวมาริสา ไห้อย่วน	ห้องประชุมน้ำผึ้ง	

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน ๑ อัตรา

ที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	ห้องสอบ	หมายเหตุ
๑	๖๒๐๓๐๔๐๕๕	นางสาววิชรพร เป้าขาลี	ห้องประชุมน้ำผึ้ง	

